

THI ĐUA YÊU NƯỚC

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH

Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCD), xây dựng lực lượng vũ trang tinh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.



Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh thử nghiệm sáng kiến hệ thống làm mát nhà kho cơ động.

Trong quá trình cán bộ, chiến sĩ huấn luyện trên thao trường thường bị tác động của ngoại cảnh như: không gian rộng, đối tượng tham gia huấn luyện đông, nhiều thành phần, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu, lĩnh hội nội dung bài giảng và chất lượng kiểm tra. Vì vậy, Thiếu tá Vũ Duy Chung, Ban CHQS thành phố Thái Bình đã nghiên cứu chế tạo hòm bảo da nâng sử dụng micro không dây hỗ trợ giảng viên ngoài thao trường có âm thanh rõ, đặc biệt trong huấn luyện chiến thuật có sử dụng thiết bị tạo âm thanh giả, tích hợp các nội dung truyền thuyết, nghe nhạc khi giải lao. Với thiết kế nhỏ gọn, thiết bị còn có các ngăn để giáo án, cờ cổ động, báo chí. Hòm bảo da nâng dễ thao tác, hiệu quả cao, chi phí rẻ, có thể ứng dụng rộng rãi phục vụ công tác huấn luyện tại các đơn vị.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, các đối tượng, hội nhóm, tổ chức phân động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, thường xuyên đăng tải các nội dung xấu độc tuyên truyền các thông tin không chính xác, sai sự thật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trung úy Nguyễn Thị Ngọc, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tôi và đồng đội đã có sáng kiến ứng dụng công cụ hỗ trợ trong tác chiến của lực lượng đầu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, có hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Ứng dụng đã thử nghiệm thành công, hiện đã áp dụng thực tế tại đơn vị, giúp lực lượng chuyên môn nâng cao khả năng tác chiến trên không gian mạng, tiết kiệm thời gian, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều công trình phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện trong thời gian qua. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện của LLVT tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2021 có 80 công trình tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, 46 sáng kiến, cải tiến trên 4 mặt công tác gồm quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật đã được công nhận và đạt giải cao, thể hiện sự đa dạng, phong phú về loại hình, sát thực tế, góp phần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Bước vào mùa huấn luyện năm 2022, LLVT tỉnh tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "50 ngày đêm hành động kiểu mẫu". Để góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện SSCD, tập trung xây dựng đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm huấn luyện 2022, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022). Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn cán bộ thường trực, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tu sửa, làm mới 1.649 mô hình, học cụ, cũng có 7 thao trường, biên tập, biên soạn 342 giáo án, bài giảng các chuyên ngành. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn lực lượng. Có 62 sáng kiến, cải tiến (31 sáng kiến, 31 cải tiến) phục vụ cho mùa huấn luyện năm 2022. Nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao, đổi mới về chất liệu, kiểu dáng, dễ thay thế, sửa chữa, phù hợp từng địa phương, đơn vị, áp dụng trực tiếp trong huấn luyện kỹ chiến thuật, huấn luyện đêm và trong bảo quản vũ khí, trang bị tại đơn vị, thiết thực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCD.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh thường xuyên coi trọng, triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, với những cơ chế khuyến khích, quan tâm đầu tư kinh phí, tạo điều kiện về thời gian, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có ý tưởng hay, cách làm tốt, sản phẩm hiệu quả đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học các cấp. Việc nhân rộng các sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ để chế tạo, áp dụng thiết thực, hiệu quả góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua đó cổ vũ, động viên tinh thần và xây dựng ý chí quyết tâm cao tại các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

TRINH CƯỜNG

Không chủ quan, không hoang mang trước dịch bệnh

Số ca mắc tăng, phần lớn các ca mắc có triệu chứng nhẹ do đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 khiến một bộ phận người dân có tư tưởng chủ quan ai rồi cũng sẽ mắc Covid-19, có mắc bệnh cũng nhẹ, không đáng lo. Tuy nhiên, tâm lý này có thể khiến số ca mắc tiếp tục tăng cao. Nếu để lây nhiễm cho các trường hợp nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền sẽ kéo theo số bệnh nhân chuyển nặng tăng, gây áp lực lên hệ thống y tế.

Gần đây, số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tăng cao, có ngày cao hơn 160.000 ca mắc mới. Tại Thái Bình, hàng chục nghìn ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2022 đến nay, cao hơn nhiều so với tổng số ca mắc của năm 2020 và năm 2021 cộng lại. Theo báo cáo của Sở Y tế, gần đây trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc mới, tăng gần gấp 2 lần so với tuần trước. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, một bộ phận người dân xuất hiện tâm lý ai rồi cũng trở thành F0; tiêm vắc-xin thì bệnh nhẹ, không đáng lo. Tuy nhiên, theo phân tích của ngành y tế và các địa phương, điều này là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc tăng cao. Khi số ca mắc tăng cao sẽ kéo theo số bệnh nhân chuyển nặng, tử vong tăng, gây áp lực cho hệ thống y tế các tuyến. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 8/3, tại các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị Covid-19 tuyến

tỉnh, tuyến huyện đang thu dung, điều trị hơn 1.120 bệnh nhân. Từ ngày 1/1 - 8/3, toàn tỉnh đã ghi nhận 57 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Báo cáo tại cuộc họp UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình dịch bệnh và một số biện pháp phòng, chống dịch, ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Biến thể chủ yếu đang lưu hành ở Thái Bình là Omicron. Qua đánh giá số ca mắc Covid-19 ở các nhóm tuổi nguy cơ cho thấy, trong tuần qua số ca mắc là người cao tuổi đang gia tăng, trong đó nhóm người trên 50 tuổi chiếm 22% tổng số ca mắc. Bên cạnh đó, nhóm trẻ em chưa tiêm vắc-xin cũng chiếm tỷ lệ 17,6%. Từ ngày 3 - 7/3, toàn tỉnh có 657 bệnh nhân Covid-19 phải chuyển tầng điều trị, chủ yếu là người già, người có bệnh nền xuất hiện các triệu chứng nặng. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tuần qua đã tiếp nhận 130 ca nặng. Nếu số ca mắc tiếp tục tăng cao, áp lực lên hệ thống y tế là rất lớn, gây khó khăn cho công tác điều trị. Do đó, người dân không chủ quan, lơ là, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Thay vì buông xuôi nghĩ rằng trước sau gì cũng mắc Covid-19, nhiều người dân tự nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tự bảo vệ mình trước dịch bệnh. Bà Cao Thị Tập (Vũ Thu) tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bởi bà biết rằng tuổi cao, lại có

bệnh nền, nếu không may mắc Covid-19 sẽ khiến gia đình lo lắng. Bà chia sẻ: Tôi tuổi đã cao, có bệnh nền, gia đình lại có mấy cháu nhỏ chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19, vì thế tôi luôn cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình, tuân thủ tốt "5K". Tôi cũng luôn cần dặn các con đi làm phải cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, không tụ tập ăn uống, liên hoan đông người.

Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; bố trí thêm giường điều trị bệnh nhân Covid-19 ở tầng 2, tầng 3... Tuy nhiên, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần có sự chung tay góp sức của người dân. Ý thức trách nhiệm của người dân sẽ góp phần tạo là chấn vững chắc để từng bước kiểm soát dịch bệnh, hạn chế sự gia tăng số ca mắc trên địa bàn tỉnh. Khi chưa mắc Covid-19 cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế; nếu không may phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, người dân cần tuân thủ các chỉ dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế; sử dụng thuốc theo chỉ định; vệ sinh đường hô hấp đúng cách, vận động, thể dục đúng mức, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, tránh để lây nhiễm cho người xung quanh.

HOANG LANH



Người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

TỔNG ĐÀI 18009402 Tạo sự yên tâm cho người mắc Covid-19 điều trị tại nhà

Trong bối cảnh số người mắc Covid-19 tăng cao gây áp lực cho hệ thống y tế cơ sở, vừa qua, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã thành lập tổ tư vấn theo dõi F0 điều trị tại nhà thông qua tổng đài 18009402, qua đó tạo sự yên tâm cho người dân khi luôn có nhân viên y tế đồng hành.

Ngày 4/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 645/UBND-KGVX về việc triển khai thí điểm đường dây nóng tư vấn người mắc Covid-19 điều trị tại

nhà. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và các đơn vị liên quan vận hành tổng đài 18009402 phục vụ việc tư vấn

cho bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại nhà. Bà Phạm Thúy Hà, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thực hiện chỉ đạo của

UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Sở Y tế, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Chi nhánh Viettel Thái Bình và các cơ quan liên quan vận hành tổng đài miễn cước cuộc gọi 18009402 phục vụ công tác tư vấn cho bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà. Thời gian thí điểm miễn cước cuộc gọi trong 1 tháng, vận hành tổng đài từ ngày 7/3. Các nhân viên y tế sẽ tiếp nhận thông tin và tư vấn trực tiếp cho người dân từ 7 giờ đến 20 giờ các ngày trong tuần, bao gồm cả chủ nhật. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã đề nghị Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo công khai rộng rãi để cán bộ, nhân dân biết và sử dụng tổng đài 18009402 thí điểm miễn cước cuộc gọi trong 1 tháng để tư vấn người mắc Covid-19 điều trị tại nhà của tỉnh Thái Bình.

Có mặt tại tổ tư vấn của Trường Đại học Y Dược Thái Bình chiều ngày 7/3, theo ghi nhận có khoảng 20 sinh viên trực tại các bàn máy để sẵn sàng nghe các cuộc gọi để nghị hỗ trợ từ người mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà. PGS, TS Phạm Thị Dung, Trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ: Với tổng đài 18009402, người dân có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dịch Covid-19, từ cách phòng bệnh đến việc sử dụng các loại thuốc được phép điều trị tại nhà, những dấu hiệu lưu

ý khi cần nhập viện; việc phòng tránh lây nhiễm trong gia đình khi có người mắc Covid-19. Khi chúng tôi tiếp nhận, đầu tiên chúng tôi trấn an bệnh nhân, hỏi các triệu chứng liên quan đến dấu hiệu để phân loại đánh giá bệnh nhân, từ đó tư vấn cho họ sử dụng thuốc đúng cách, tránh tình trạng lạm dụng thuốc, tránh tình trạng không phát hiện được dấu hiệu của bệnh. Hiện tại có 120 tình nguyện viên là sinh viên năm thứ năm, năm thứ sáu đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng đài có 1 đầu số chia làm 20 máy con, khi có cuộc gọi đến tổng đài sẽ tự động chuyển đến máy con để các tư vấn viên tư vấn. Với các hồ sơ chuyển sâu, phụ thuộc từng chuyên khoa thì chuyển câu hỏi đến 35 giảng viên các chuyên khoa. Tùy từng lĩnh vực tư vấn viên sẽ chuyển đến bác sĩ chuyên khoa. Các bác sĩ chuyên khoa sẽ liên lạc lại với bệnh nhân để tư vấn kịp thời. Theo thống kê, sau 2 ngày 7 - 8/3 triển khai thực hiện có khoảng 40 cuộc gọi để nghị tư vấn.

Với số ca F0 ghi nhận khoảng 2.000 trường hợp mỗi ngày, tỉnh Thái Bình đang thực hiện phân tầng điều trị khoa học, trong đó tiếp tục triển khai phương án điều trị F0 tại nhà. Do vậy, việc triển khai thí điểm tổng đài tư vấn hỗ trợ điều trị F0 tại nhà sẽ góp phần quan trọng giảm tải cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, tạo sự yên tâm cho người mắc Covid-19 khi được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

NGUYỄN CƯỜNG



Tư vấn viên tiếp nhận và trả lời các câu hỏi liên quan đến điều trị F0 tại nhà.

Infographic titled 'F0 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ CẦN GIẤY TỜ GÌ ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU?' showing a flowchart of required documents for home treatment. It lists 'HỒ SƠ CĂN CỐ' (Basic Documents) including 'GIẤY CHỨNG NHẬN' (Certificate) and 'GIẤY RA VIỆN' (Discharge Paper). It then lists 'BỘ Y TẾ ĐỀ XUẤT CHỈ CẦN MỘT TRONG NHỮNG GIẤY TỜ SAU' (Ministry suggests only one of the following documents): 1. 'QUYẾT ĐỊNH' (Decision) on local level, 2. 'QUYẾT ĐỊNH' (Decision) on provincial level, 3. 'GIẤY XÉT NGHIỆM' (Test Paper), 4. 'GIẤY CHỨNG NHẬN' (Certificate) for BHXH, 5. 'GIẤY XÁC NHẬN' (Confirmation) from the local health center, 6. 'GIẤY XÁC NHẬN' (Confirmation) from the provincial health center, 7. 'PHIẾU XÁC NHẬN' (Confirmation) from the hospital.